

THƯỜNG TRỰC TỈNH ỦY...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sáng ngày 23/1, Thường trực Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tiếp xúc, đối thoại với đại diện nhân dân huyện Thái Thụy, Đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chủ trì hội nghị. Dự hội nghị có các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, lãnh đạo HĐND, Ủy ban MTTQ tỉnh; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Tại hội nghị, đại diện nhân dân huyện Thái Thụy đã gửi tới đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh 25 kiến nghị, đề xuất tập trung vào 5 nhóm vấn đề: khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển và khu công nghiệp Xuân Hải, Trung tâm Điện lực Thái Bình, xây dựng đô thị Diêm Điền mở rộng, sản xuất nông nghiệp và xây dựng nông thôn mới. Đáng chú ý, có nhiều ý kiến, kiến nghị liên quan đến công

tác quy hoạch, giải phóng mặt bằng, chính sách đền bù, chính sách việc làm cho nhân dân khi xây dựng khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển, khu công nghiệp Xuân Hải...

Trong không khí cởi mở, thẳng thắn và xây dựng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh đã giải đáp các kiến nghị, đề xuất của đại diện nhân dân, trong đó nêu lên mục tiêu khi hình thành khu kinh tế Thái Bình nhằm khai thác tối đa lợi thế điều kiện tự nhiên, vị trí trong việc kết nối kinh tế, thương mại, dịch vụ với các tỉnh lân cận đồng thời phát triển kinh tế đi đôi với bảo đảm quốc phòng, an ninh, bảo tồn và phát huy giá trị của hệ sinh thái biển. Khu kinh tế có diện tích 30.583ha gồm 30 xã và 1 thị trấn của hai huyện Thái Thụy và Tiền Hải; đây là trung tâm kinh tế biển đa ngành, đa lĩnh vực của vùng duyên hải Bắc Bộ và của cả nước bao

gồm: kinh tế hàng hải, công nghiệp, thương mại, dịch vụ, du lịch, nông nghiệp công nghệ cao, thủy sản, năng lượng.

Về cấu trúc liên quan đến lợi ích của người dân được hưởng khi nằm trong khu kinh tế, trước hết người dân được hưởng lợi về hạ tầng giao thông, điện, nước được đầu tư trong khu kinh tế... Ngoài ra, khi các ngành, lĩnh vực trong khu kinh tế phát triển sẽ góp phần nâng cao đời sống của người dân. Về ý kiến chính sách lao động, việc làm khi xây dựng khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển sau khi thu hồi đất, tỉnh có chính sách phù hợp cho các lao động được xây dựng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Đây là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có khu nông nghiệp công nghệ cao, thủ y sản. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang khảo sát lập quy hoạch và đồ án chung khu kinh tế, trong đó sẽ đánh giá quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản tập trung theo vùng. Tuy nhiên, trong giai đoạn này người dân cần cần nhắc kỹ việc mở rộng

sản xuất nuôi trồng thủy sản và phải được các cấp thẩm quyền cho phép.

Về câu hỏi liên quan đến lợi ích của người dân được hưởng khi nằm trong khu kinh tế, trước hết người dân được hưởng lợi về hạ tầng giao thông, điện, nước được đầu tư trong khu kinh tế... Ngoài ra, khi các ngành, lĩnh vực trong khu kinh tế phát triển sẽ góp phần nâng cao đời sống của người dân. Về ý kiến chính sách lao động, việc làm khi xây dựng khu kinh tế Thái Bình, tuyến đường bộ ven biển sau khi thu hồi đất, tỉnh có chính sách phù hợp cho các lao động được xây dựng, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cho biết: Đây là khu kinh tế tổng hợp, đa ngành, đa lĩnh vực, trong đó có khu nông nghiệp công nghệ cao, thủ y sản. Hiện nay, đơn vị tư vấn đang khảo sát lập quy hoạch và đồ án chung khu kinh tế, trong đó sẽ đánh giá quy hoạch khu nuôi trồng thủy sản tập trung theo vùng. Tuy nhiên, trong giai đoạn này người dân cần cần nhắc kỹ việc mở rộng

điểm tình trạng này. Về kiến nghị, đề xuất của nhân dân liên quan đến việc tạo hành lang pháp lý để các hộ gia đình, cá nhân, doanh nghiệp thuê đất ruộng bỏ hoang để đầu tư phát triển nông nghiệp, tỉnh tiếp thu ý kiến và chỉ đạo các sở, ngành liên quan nghiên cứu để ban hành cơ chế, hành lang pháp lý cho nhà đầu tư thuê đất phát triển sản xuất nông nghiệp.

Sau khi trả lời tất cả các kiến nghị, đề xuất của người dân, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh yêu cầu các cấp, ngành huyện Thái Thụy cần quan tâm đến công tác bảo đảm an ninh trật tự, an toàn xã hội trong dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019; quan tâm và thực hiện tốt chính sách đối với người và gia đình có công, hộ nghèo, gia đình có hoàn cảnh khó khăn...

Nhân dịp này, Công ty Cổ phần Ô tô Trường Hải đã trao tặng 500 suất quà trị giá 250 triệu đồng cho hộ nghèo huyện Thái Thụy.

TRẦN TUẤN

GẶP MẶT CÁC CHỨC SẮC TÔN GIÁO...

(*Tiếp theo trang 1*)

Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, chiều ngày 23/1, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức gặp mặt các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh. Dự buổi gặp mặt có các đồng chí: Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy; lãnh đạo HĐND, UBND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh; đại diện lãnh đạo Cục A02 (Bộ Công an), các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Thái Bình.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tới các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2018. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, năm 2018, Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành hầu hết các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Nổi bật như việc

thành lập khu kinh tế Thái Bình với quy mô gần 31.000ha, việc hình thành tuyến đường bộ ven biển, công tác đền điền đối thừa trong sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công tác xã hội hóa trong đầu tư xây dựng hệ thống các nhà máy nước sạch phục vụ người dân để đến nay 100% người dân trong tỉnh có cơ hội và điều kiện được sử dụng nước sạch. Về kinh tế, Thái Bình tiếp tục ổn định và duy trì đà tăng trưởng khá, tổng sản phẩm trên địa bàn tăng 10,53%, giá trị sản xuất tăng 12,25% so với năm 2017. Với kết quả trên, năm thứ ba liên tiếp Thái Bình đạt tốc độ tăng trưởng cao và là 1 trong 3 đại diện lãnh đạo Cục A02 (Bộ Công an), các đồng chí lãnh đạo Công an tỉnh Hưng Yên và Công an tỉnh Thái Bình.

Tại buổi gặp mặt, đồng chí Nguyễn Hồng Diên, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh thông báo tới các vị chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh những kết quả nổi bật của tỉnh trong năm 2018. Mặc dù có nhiều khó khăn, thách thức song với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong tỉnh, năm 2018, Thái Bình đã hoàn thành và hoàn thành hầu hết các mục tiêu kinh tế - xã hội đề ra. Nổi bật như việc

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng

đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh nhấn mạnh: Có được kết quả trên là do sự cố gắng, nỗ lực của toàn hệ thống chính trị và người dân trong tỉnh, trong đó có đóng góp quan trọng và tích cực của các chức sắc tôn giáo, tín đồ Phật tử và bà con giáo dân. Đồng chí khẳng định, tỉnh sẽ tạo điều kiện thuận lợi nhất cho các tổ chức và công dân có các hoạt động đầu tư trên địa bàn tỉnh. Nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh chúc các chức sắc tôn giáo đối đầu sức khỏe, an khang, hạnh phúc.

Đại diện các chức sắc tôn giáo trên địa bàn tỉnh phát biểu bày tỏ vui mừng trước sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và đồng thời khẳng định tin đó các tôn giáo trong tỉnh luôn chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật Nhà nước, quy định của địa phương, góp phần xây dựng quê hương Thái Bình ngày càng giàu đẹp, văn minh. Các chức sắc tôn giáo gửi lời cảm ơn chân thành đến các cấp ủy đảng, chính quyền, MTTQ của tỉnh đã quan tâm, tạo mọi điều kiện thuận lợi để các tổ chức tôn giáo hoạt động đúng với tôn chỉ mục đích, tuân thủ các quy định của pháp luật, của địa phương, hứa sẽ tiếp tục đồng hành đóng góp vào sự phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Nhân dịp năm mới, các chức

sắc tôn giáo chúc các đồng chí lãnh đạo tỉnh và các ngành chức năng của tỉnh một năm mới an khang, hạnh phúc.

* Chiều ngày 23/1, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh tổ chức hội nghị gặp mặt các vị đại biểu chức sắc tôn giáo nhân dịp tết Nguyên đán Kỷ Hợi 2019. Các đồng chí: Ngô Đông Hải, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Phó Bí thư thường trực Tỉnh ủy; Đặng Thanh Giang, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh; Nguyễn Hoàng Giang, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại biểu một số sở, ban, ngành của tỉnh tới dự.

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe lãnh đạo tỉnh thông báo khái quát tình hình phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh và những kết quả đạt được trong năm 2018, phương hướng, nhiệm vụ năm 2019. Cùng với sự lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền địa phương, sự vào cuộc tích cực của các cấp, các ngành, nhân dân trong tỉnh, kết quả đó có sự đóng góp không nhỏ của các vị chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các vị chức sắc, chức việc, đồng bào có đạo trên địa bàn tỉnh và phát triển của địa phương. Đồng chí khẳng định: Các vị chức sắc,

chức việc các tôn giáo luôn là cầu nối của tổ chức mặt trận giữa Đảng, chính quyền với nhân dân, giữa các tôn giáo. Với tinh thần "hộ quốc an dân", đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh mong muốn các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo tiếp tục phát huy tốt vai trò của mình để tuyên truyền, vận động các tín đồ tôn giáo thực hiện tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, quy định của địa phương, tăng cường xây dựng khối đại đoàn kết tôn giáo trên địa bàn; tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện và hành động theo đúng giáo lý của tổ chức tôn giáo để ra. Nhân dịp này, thay mặt Ban Thường trực Ủy ban MTTQ tỉnh, đồng chí Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh chúc các vị chức sắc, chức việc các tôn giáo, đồng bào có đạo đón tết cổ truyền của dân tộc đầm ấm, vui tươi.

Các vị đại biểu chức sắc tôn giáo bày tỏ vui mừng trước những thành tựu trong phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh đồng thời mong muốn cấp ủy, chính quyền địa phương, đặc biệt là Ủy ban MTTQ tỉnh tiếp tục phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc; các cấp, các ngành tiếp tục quan tâm đến hoạt động của các tôn giáo trên địa bàn tỉnh.

THU THỦY - TẮT ĐẠT

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

* Sáng ngày 23/1, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về dự án thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy. Dự họp có các đồng chí: Đại tá Nguyễn Văn Minh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh; Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành.

Khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy nằm ở ngoài đê số 8, được xác định: phía Bắc giáp sông Thái Bình; phía Nam giáp sông Diêm Hộ; phía Tây giáp đê, khu công nghiệp Xuân Hải; phía Đông giáp biển Đông. Khu bảo tồn không bao gồm nhà máy đóng tàu Đại Dương, cảng cá Tân Sơn, luống hàng hải cửa sông Diêm Hộ, khu neo đậu Hải Hà và 2 khu công nghiệp Thụy Trường, Xuân Hải đã được tỉnh xem xét quy hoạch. Việc thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy nhằm bảo tồn các giá trị đa dạng sinh học ở vùng đất ngập nước ven biển Thái Thụy, đặc biệt bảo tồn các loài chim di cư trú đông bị đe dọa cấp toàn cầu, góp phần phát triển kinh tế, văn hóa - xã hội và khuyến khích sự tham gia của cộng đồng trong việc quản lý, khai thác và sử dụng khôn khéo các dịch vụ hệ sinh thái đất ngập nước trong khu vực, bảo đảm tính kết nối với các sinh cảnh liên kết.

Kết luận cuộc họp, đồng chí

Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh thông nhất thành lập khu bảo tồn thiên nhiên đất ngập nước Thái Thụy do UBND tỉnh quản lý, phạm v của khu bảo tồn là diện tích đã được xác định khoảng trên 6.000ha. Về tổ chức bộ máy, đề xuất 2 phương án: thành lập ban quản lý trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường do UBND tỉnh thành lập, giám đốc kiêm nhiệm, đội ngũ cán bộ sẽ điều chuyển từ các đơn vị, không làm tăng biên chế; phương án 2 là thành lập mới 1 đơn vị, đội ngũ cán bộ chuyên trách sẽ được lấy từ Ban Quản lý rừng ngập mặn trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về trực thuộc UBND tỉnh, đồng thời không làm tăng thêm biên chế. Giao Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Sở Nội vụ để xuất, lựa chọn phương án, báo cáo UBND tỉnh để Ban Thường vụ Tỉnh ủy thống nhất thông qua.

* Sáng ngày 23/1, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp nghe và cho ý kiến về kế hoạch tổ chức lễ động thổ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình và công bố quy hoạch, triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ tại tỉnh Thái Bình. Đồng chí Phạm Văn Xuyên, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo các sở, ngành liên quan,

UBND các huyện Thái Thụy, Tiền Hải, Quỳnh Phụ dự họp.

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình là dự án lớn, trọng điểm của tỉnh nhằm kết nối giao thông hành lang ven biển Bắc Bộ; kết nối các khu, cụm công nghiệp chất lượng cao, khu dịch vụ thương mại và đô thị hiện đại ven biển của khu kinh tế Thái Bình; nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên biển, phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của các địa phương có tuyến đường đi qua; tạo thuận lợi trong xử lý các tình huống cứu hộ, cứu nạn ứng phó với thiên tai, biến đổi khí hậu và tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh khu vực ven biển. Dự kiến tài lễ động thổ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình sẽ công bố quy hoạch triển khai thực hiện dự án khu công nghiệp phục vụ nông nghiệp đồng bằng Bắc Bộ tại tỉnh Thái Bình. Theo kế hoạch, thời gian dự kiến tổ chức lễ động thổ khởi công dự án đầu tư xây dựng tuyến đường bộ ven biển tỉnh Thái Bình là sáng ngày 14/2/2019. Địa điểm tại xã Thái Hòa, huyện Thái Thụy.

Khu đất để bố trí lễ động thổ khởi công đã giải phóng mặt bằng và hoàn thành công tác san lấp, bảo đảm điều kiện để tổ chức lễ động thổ khởi công. Kết luận cuộc họp, đồng chí Đặng Trọng Thăng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh đây là dự án đặc biệt quan trọng của tỉnh, vì vậy, lễ động thổ khởi công phải được tổ chức trang trọng, chu đáo, tiết kiệm, an toàn. Đồng chí yêu cầu Văn phòng UBND

tỉnh chủ trì, đôn đốc, phối hợp các sở, ngành, địa phương, đơn vị liên quan tổ chức lễ động thổ khởi công. Công an tỉnh có kế hoạch bảo đảm an ninh trật tự, phòng, chống cháy, nổ, an toàn xã hội trước, trong và sau lễ động thổ. UBND huyện Thái Thụy làm tốt công tác trật tự đô thị, vệ sinh môi trường.

* Chiều ngày 23/1, UBND tỉnh họp nghe Sở Xây dựng báo cáo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2019. Đồng chí Phạm Văn Ca, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Theo đánh giá, kết quả phát triển nhà ở đô thị năm 2018 nhìn chung thấp là do các khu đất đều ra, đặc biệt là trong phân khúc nhà ở thương mại. Kết quả phát triển nhà ở nông thôn có bản nằm trong kế hoạch phát triển nhà ở năm 2018, tuy nhiên tỷ lệ diện tích sàn còn thấp so với kế hoạch do nhiều khu vực đã có đất nhưng chưa xây dựng nhà ở. Về phát triển nhà ở công nhân trên địa bàn tỉnh, trong năm 2018 vẫn chưa kêu gọi được nhà đầu tư do phân khúc nhà ở công nhân chưa thu hút được các nhà đầu tư.

Nguyễn nhân diện tích sàn nhà ở đô thị năm 2018 phát triển thấp là do các khu đất đều đang vướng mắc trong công tác giải phóng mặt bằng, chưa thể đầu giá để lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án như dự án dân cư xứ đồng Vạn Đề, khu dân cư giáp khu tái định cư Đông Mỹ, khu dân cư dọc hai bên đường Kỳ Đông kéo dài, khu nhà ở cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh... Một số dự án phát triển nhà ở thương

mại đã được chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2018 nhưng đang trong giai đoạn lựa chọn nhà đầu tư. Một số dự án phát triển nhà ở nằm trong kế hoạch phát triển nhà ở năm 2018 nhưng chưa được chấp thuận chủ trương đầu tư do đang nằm trong giai đoạn lập quy hoạch, một số dự án đã có quy hoạch nhưng nhà đầu tư hoặc chính quyền địa phương có nhu cầu điều chỉnh quy hoạch chi tiết...

Trên cơ sở kế hoạch phát triển nhà ở giai đoạn 2017 - 2020 và các dự án đang triển khai trên địa bàn, UBND tỉnh dự kiến trong năm 2019 chấp thuận chủ trương đầu tư các dự án, các khu dân cư, khu tái định cư trên địa bàn tỉnh. Tổng diện tích đất dự án phát triển nhà ở tăng thêm của toàn tỉnh năm 2019 là 2.120,9ha, trong đó nhà ở đô thị khoảng 812,17ha, nhà ở nông thôn khoảng 1.308,7ha. Tổng diện tích sàn nhà ở tăng thêm của toàn tỉnh năm 2019 là 27.423.105m².

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh ghi nhận, đánh giá cao Sở Xây dựng và các huyện, thành phố đã thực hiện nghiêm chương trình phát triển nhà ở năm 2018 của UBND tỉnh. Đồng chí cũng thông nhất lại một số nội dung báo cáo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2019. Trên cơ sở nội dung cuộc họp, Sở Xây dựng tiếp thu ý kiến của các đại biểu để bổ sung, hoàn thiện báo cáo kế hoạch phát triển nhà ở tỉnh Thái Bình năm 2019 trong thời gian sớm nhất.

MINH NGUYỆT - PHẠM HƯNG

Thứ năm, ngày 24 tháng 1 năm 2019

QUỲNH PHỤ, ĐÔNG HƯNG...

(*Tiếp theo trang 1*)

phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh, giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Tổng giá trị sản xuất năm 2018 ước đạt 17.922,67 tỷ đồng, đạt 100,02% kế hoạch, tăng 11,53% so với năm 2017. Chương trình nước sạch nông thôn đạt 97,31% hộ dân đầu nối, sử dụng nước máy...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Chủ tịch thường trực HĐND tỉnh đề nghị huyện Quỳnh Phụ tiếp tục tập trung quản trịệt, nâng cao tư tưởng, năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của các tổ chức đảng và đảng viên, tạo sự đồng thuận cao, giữ vững kết quả trong công tác nhiệm vụ xây dựng Đảng. Tiếp tục phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu các cấp ủy đảng trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ. Lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đồng bộ các giải pháp đưa các xã còn lại về đích nông thôn mới, phấn đấu sớm đạt chuẩn huyện nông thôn mới. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, giữ vững an ninh trật tự, bảo đảm an toàn giao thông trong dịp tết Nguyên đán sắp tới.

Tại hội nghị, 5 tập thể, 9 cá nhân được khen thưởng và nhận danh hiệu thi đua trong công tác xây dựng Đảng.

* Sáng ngày 23/1, Huyện ủy Đông Hưng tổ chức hội nghị tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2018, triển khai nhiệm vụ năm 2019. Đồng chí Nguyễn Hồng Xuyên, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tới dự.

Năm 2018, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đông Hưng đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ chính trị. Giá trị sản xuất toàn huyện đạt 11.620,8 tỷ đồng, tăng 10% so với năm 2017. Kim ngạch xuất khẩu đạt 76,04 triệu USD. Thu nhập bình quân đầu người đạt 39 triệu đồng/năm. Đến nay, toàn huyện có 27 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có thêm 10 xã được tỉnh thẩm định và đề nghị công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Công tác xây dựng Đảng, chính quyền, MTTQ và các đoàn thể tiếp tục có nhiều đổi mới theo hướng sâu sát, hiệu quả. Cấp ủy từ huyện đến cơ sở đã tổ chức quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc các nghị quyết hội nghị Trung ương 6, 7, 8 (khóa XII) của Đảng gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Công tác phát triển đảng viên, tăng và truy tặng Huy hiệu đảng được thực hiện nghiêm tế. Trong năm, có 10 tổ chức cơ sở đảng đạt trong sạch, vững mạnh tiêu biểu, 5 đảng bộ có thành tích xuất sắc từng mặt công tác xây dựng Đảng, 6 tổ chức đảng đạt trong sạch, vững mạnh 5 năm liên, 25 đảng viên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ 5 năm liền...

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Đông Hưng tiếp tục quán triệt sâu sắc, cụ thể hóa các chủ trương, chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của tỉnh và huyện tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức. Duy trì nâng cao chất lượng các phương thức lãnh đạo của Đảng; lấy dân sinh, dân tâm, dân chủ, dân quyền, dân luật làm mục tiêu lãnh đạo, chỉ đạo, quản lý, điều hành các nhiệm vụ chính trị của địa phương. Chọn các nhiệm vụ trọng tâm, khâu then chốt để lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Cấp ủy, chính quyền các cấp, mỗi cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức phải đoàn kết, thực hiện nghiêm kỷ cương, kỷ luật trong Đảng. Về nhiệm vụ trước mắt, đồng chí Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đề nghị cấp ủy, chính quyền các cấp của huyện Đông Hưng chỉ đạo sản xuất lúa xuân bảo đảm kỹ cương mùa vụ; thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2019 bảo đảm cả về số lượng và chất lượng, có dự phòng phù hợp; tổ chức cho nhân dân đón tết, vui xuân vui tươi, an toàn, tiết kiệm.

Tại hội nghị, các đảng bộ, chi bộ và đảng viên có thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng Đảng năm 2018 đã được biểu dương, khen thưởng.

TIỀN HẢI...

(*Tiếp theo trang 1*)

Tiền Hải đã hoàn thành 15/16 chỉ tiêu chủ yếu phát triển kinh tế - xã hội. Tổng giá trị sản xuất đạt 16.070,5 tỷ đồng. Thu nhập bình quân đầu người đạt 41,2 triệu đồng (tăng 4,2 triệu đồng). Lĩnh vực văn hóa - xã hội tiếp tục có bước phát triển, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân được nâng cao. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Giáo dục - đào tạo tiếp tục phát triển theo hướng chuẩn hóa và nâng cao chất lượng. Các cuộc vận động, phong trào thi đua được triển khai đồng bộ, đạt nhiều kết quả tích cực. Công tác khen thưởng đã bảo đảm công khai, đúng đối tượng, đúng thành tích, kịp thời động viên các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Năm 2019, Tiền Hải phấn đấu tốc độ tăng trưởng kinh tế đạt từ 12% trở lên. Sản phẩm hết năm 2019 có 100% xã và huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 2 xã đạt nông thôn mới nâng cao. Thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng. Tỷ lệ hộ nghèo giảm còn 2,8%.

Nhân dịp này, 3 tập thể, cá nhân được nhận bằng khen của Thủ tướng Chính phủ; 81 tập thể, 219 cá nhân được UBND huyện tặng giấy khen vì đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước năm 2018.

THƯỜNG TRỰC HĐND TỈNH...

(*Tiếp theo trang 1*)

Sau khi các thành viên trong đoàn giám sát phát biểu ý kiến, đại diện lãnh đạo Sở Y tế đã giải trình về công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý các cơ sở y tế phạm, những vi phạm pho biến về ATTP trong ngành, công tác quản lý nhà nước, thẩm quyền quản lý trong hệ thống tổ chức y tế, sự phối hợp giữa ngành Y tế với các cấp chính quyền địa phương, công tác kiểm nghiệm chất lượng thực phẩm của ngành Y tế.

Kết luận buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu ngành Y tế tiếp thu ý kiến của các đại biểu, đề ra biện pháp khắc phục những mặt còn tồn tại, hạn chế. Trong thời gian tới, ngành cần chú trọng công tác tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về ATTP. Tăng cường sự phối hợp với các ngành và các địa phương liên quan về lĩnh vực này. Tăng cường công tác quản lý nhà nước, đặc biệt là công tác thanh tra, kiểm tra, xử phạt những đơn vị y phạm các quy định của pháp luật về ATTP. Tiếp tục đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, trang thiết bị hiện đại để phục vụ công tác kiểm tra việc bảo đảm ATTP. Với vai trò là cơ quan thường trực, ngành cần làm tốt công tác tham mưu cho UBND tỉnh để triển khai tốt các cấp, các ngành, các địa phương về việc thực hiện chính sách pháp luật về ATTP.

Đoàn đại đi khảo sát thực tế tại Công ty Cổ phần Dịch vụ đầu khí Thái Bình và bếp ăn tập thể Bệnh viện Đa khoa tỉnh.

Nhân dịp này, đoàn giám sát đã tặng quà 4 bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn đang điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh.